



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง การจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ภายในตำบลห้วยโรง อำเภอเขาชัย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองประดู่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ความยาว ๒๖๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชวน หลิมเล็ก (หมู่ใหญ่) เชื่อมรางระบายน้ำเก่าบริเวณบ้านนายมานะ กลิ่นชื่น ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

และหากผลปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางนี้ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลาง

รวมงบประมาณและราคากลางของโครงการ คือ ๕๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าตามรายละเอียดแนบท้าย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : E-gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยนัดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ตลอดแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๒ - ๕๖๖๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

